

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘  
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร

**ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอาดานา สะแม	ประธานสภาเทศบาล	อาดานา สะแม	
๒	นายมาหามะตาเยะ โตะละ	รองประธานสภาเทศบาล	มาหามะตาเยะ โตะละ	
๓	นายมืออาลี เจมะ	สมาชิกสภาเทศบาล	มืออาลี เจมะ	
๔	นายอูมา มีเหาะ	สมาชิกสภาเทศบาล	อูมา มีเหาะ	
๕	นายหะมะบีดี เซ็งสาเมาะ	สมาชิกสภาเทศบาล	-	เสียชีวิต
๖	นายอาหามะ อาแซ	สมาชิกสภาเทศบาล	อาหามะ อาแซ	
๗	นายอับดุลเลาะ กูแซ	สมาชิกสภาเทศบาล	อับดุลเลาะ กูแซ	
๘	นายอูสมาน วาเงาะ	สมาชิกสภาเทศบาล	อูสมาน วาเงาะ	
๙	นายยะโก๊ะ สามะ	สมาชิกสภาเทศบาล	ยะโก๊ะ สามะ	
๑๐	นายซุลกรีนัย สาแม	สมาชิกสภาเทศบาล	ซุลกรีนัย สาแม	
๑๑	นายมะบีดี สาแลเมาะ	สมาชิกสภาเทศบาล	มะบีดี สาแลเมาะ	
๑๒	นายคาเร็ม แมเยาะ	สมาชิกสภาเทศบาล	คาเร็ม แมเยาะ	
๑๓	นายภูวิศ วรรณพฤกษ์	เลขานุการสภาเทศบาล	ภูวิศ วรรณพฤกษ์	

**ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเจอะอุเซ็ง สาและ	นายกเทศมนตรี	เจอะอุเซ็ง สาและ	
๒	นายอับดุลฮาฟิส โตะกุมิ	รองนายกเทศมนตรี	อับดุลฮาฟิส โตะกุมิ	
๓	นายอาฮามะ วาเงาะ	รองนายกเทศมนตรี	อาฮามะ วาเงาะ	
๔	นายรุสดี อาแวโกะ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	รุสดี อาแวโกะ	
๕	นางปัทมา มุซอ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ปัทมา มุซอ	
๖	นางนูโรนี มาลาया	รองปลัดเทศบาล	นูโรนี มาลาया	
๗	นายอมาตย์ เปาะแย	ผอ.กองช่าง	อมาตย์ เปาะแย	
๘	นางซารีปะห์ หะยีแหวดือระ	ผอ.กองคลัง	ซารีปะห์ หะยีแหวดือระ	
๙	นายกฤษดา วงศ์ภูวรักษ์	ผอ.กองสาธารณสุข	กฤษดา วงศ์ภูวรักษ์	
๑๐	นายมุฮัมมัดอาลี มิสุแท	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	มุฮัมมัดอาลี มิสุแท	
๑๑	นางกุฟาทิมะฮ์ หวันฮุสเซ็นต์	ผอ.กองการศึกษา	กุฟาทิมะฮ์ หวันฮุสเซ็นต์	
๑๒	นางสาวอรุณี กะนอง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	อรุณี กะนอง	
๑๓	นายอัญญา สมัยบารมี	จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ	อัญญา สมัยบารมี	

## เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เรียน สมาชิกเทศบาลตำบลต้นไทร คณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลต้นไทรขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีระเบียบวาระทั้งหมด ๖ วาระ

## ระเบียบวาระที่ ๑

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๒

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา

เชิญตรวจรายงานการประชุม

(นายอูมา มีเหาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายอูมา มีเหาะ สมาชิกเขต ๒ ผมตรวจรายงานการประชุมแล้ว รายงานประชุมไม่มี เรื่องที่ผมได้สอบถามเกี่ยวกับเทศบัญญัติและงบประมาณ ไม่รู้มีความหมายยังไง ผมอยากถามท่านประธานว่า คำพูดของผมไม่มีความหมายหรือยังที่ไม่มีในรายงานการประชุม ทำแบบนี้ผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันครับ ต่อไปถ้ามีแบบนี้ผมไม่แน่ใจให้ ขอขอบคุณครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

คราวหน้า ผมในฐานะประธานสภาจะให้ฝ่ายเลขาตรวจสอบคำพูดของสมาชิกแต่ละท่านนั้น และแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอภัยด้วยท่านอูมาที่ไม่มีคำพูดในรายงานการประชุม มีสมาชิกท่านอื่นอีกมั๊ยครับ เชิญท่านมะปิติ เชิญครับ

(มะปิติ สาแลเมาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกทุกท่าน ผมอยากชี้แจง เพราะว่าผมก็เป็นสมาชิกอยู่ ๒ สมัย แต่ว่าชื่อผมนะ ผมแปลกใจอยู่เหมือนกัน ชื่ออาปิตี ชื่อผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผู้ที่ดูแลส่วนนี้อยากจะให้ช่วย ช่วยดูชื่อ ชื่อแต่ละตัวของสมาชิกนั้นชื่ออะไรบ้าง อยากจะให้ผู้ที่ดูแลช่วยดูให้หน่อยครับ ขอขอบคุณมากครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้ผู้ ผู้รับผิดชอบแก้ไขชื่อของท่านมะปิติด้วยครับ

(มะปิติ สาแลเมาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับ แล้วก็ขออีกชื่อหนึ่งของอดีตแต่ว่าชื่อยังอยู่นะครับ ผมอยากให้ช่วยลบด้วยครับ มะมะปิติ แซ่สาเมาะ ยังอยู่นะครับ

(นายอาดานา เสะแม) ประธานสภาเทศบาล	ครับ ครับอันนั้นเป็นของครั้งที่แล้ว สมาชิกยังชีวิตอยู่
(มะปี้ดี สาลเฆาะ) สมาชิกสภาเทศบาล	ครับ
(นายอาดานา เสะแม) ประธานสภาเทศบาล	เชิญสมาชิกท่านอื่น สมาชิกมีข้อสงสัยในรายงานการประชุมหรือไม่ครับ ในครั้งต่อไป กระทบจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแก้ไขด้วยในเรื่องของ ๒ ท่านนี้ในคราวต่อไป มีสมาชิกท่านอื่นอีกมั๊ยครับ เชิญท่านมาหามาหะตาเยะ
(นายมาหามาหะตาเยะ โตะละ) รองประธานสภาเทศบาล	กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายมาหามาหะตาเยะ โตะละ สมาชิกเขต ๑ ครับ อยากให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมให้ดีขึ้นหน่อย เพราะมีคณะกรรมการ ๒ ท่าน คือ มะปี้ดี ซุลกรีนัย และอูมา มีเหาะด้วยที่เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจให้ดีขึ้นหน่อย ถ้าผิด ส่งกลับไปเลยครับ ขอบคุณมากครับ
(นายอาดานา เสะแม) ประธานสภาเทศบาล	ครับ ขอขอบคุณท่านมาหามาหะตาเยะ มีสมาชิกท่านอื่นอีกมั๊ยครับ เชิญท่านอูมา เชิญครับ
(นายอูมา มีเหาะ) สมาชิกสภาเทศบาล	เรียนท่านประธานที่เคารพ ผู้บริหาร ข้าราชการและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ผมอยากถาม ประธานเกี่ยวกับถ้าเราจะเซ็นต์รายงานการประชุม ถ้าตรวจดูแล้วมีคำพิมพ์ผิด จะไม่ เซ็นต์ได้หรือไม่ ถ้ามีคำที่เขียนผิดนั้น เซ็นต์ได้หรือเปล่า ประธานตรงนี้ครับ ขอคุณ ครับ
(นายอาดานา เสะแม) ประธานสภาเทศบาล	ครับ แก้ไขได้ครับถ้าผิด ผู้ตรวจรายงานการประชุม ถ้าไม่เข้าใจหรือเจ้าหน้าที่ทำ รายงานการประชุมไม่สมบูรณ์ คณะกรรมการมีสิทธิ์ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายสภานั้น ไปแก้ไขได้รายงานการประชุมนั้นเป็นการสรุป ไม่ใช่ทำให้ใช้ทุกคำพูดที่สมาชิกคุย
(นายอาดานา เสะแม) ประธานสภาเทศบาล	ถ้าไม่มี ขอให้ผ่านรายงานประชุม
<b>มติที่ประชุม</b>	- ทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๓</b>	- เรื่องด่วน
(นายอาดานา เสะแม) ประธานสภาเทศบาล	- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔**  
(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

(นายจะอุซึ่ง สาและ)  
นายกเทศมนตรี

- เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๑ รายการ และจัดตั้งเป็นรายการใหม่จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท  
เชิญท่านนายกครับ

เรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่สภาเทศบาลตำบลต้นไทร ได้ให้ความเห็นชอบใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ การตั้งเทศบัญญัติรายจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายรายละเอียดดังนี้

### โอนงบประมาณรายจ่าย

#### โอนออก จำนวน ๑ รายการ

๑. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.๑ ประเภทโครงการขุดสระน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท

#### โอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ

๑. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.๑ ประเภทโครงการซื้อที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ เพื่อขุดสระเก็บน้ำทำประปาผิวดินตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๖๕๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๒๕๖,๐๐๐ บาท

เนื่องจากครั้งที่แล้ว ตอนที่เราประชุมกันได้ผ่านงบประมาณ นี่เป็นครั้งที่ ๒ แล้วนะครับ ที่เราจะซื้อที่ดิน แต่เราไม่สามารถที่จะซื้อที่ดินได้เพราะราคาที่ตั้งเอาไว้คราวที่แล้ว เราได้คำนวณราคาผิด เราเอาราคาที่ดินที่เราซื้อในสร้างเพื่อจะขุดสระ ประมาณการไร่ละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท แต่พอดูที่ดินที่จะซื้อใหม่ ไม่ได้เป็นราคาที่ผมตั้งเอาไว้เองนะครับ แต่ดูในการจัดซื้อจัดขายของเทศบาลตำบลต้นไทรของเรา นะครับในปี ๒๕๕๕ ที่ซื้อที่ดินในบริเวณเทศบาลในตารางวาละ ๑,๙๗๐ ต่อตารางวานะครับ เพราะฉะนั้นเจ้าของที่ดินก็เอาเป็นข้ออ้างว่าซื้อที่ดินในราคาสูงมาก ผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไง คิดว่าเรามีงานที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อขุดสระทำน้ำประปา ผมก็เลยต้องรองกับเจ้าของที่ดินในการจัดซื้อในครั้งนี้ ที่ดินเท่าเดิมแต่เราซื้อในตารางวาละ ๘๐๐ บาทซึ่งลดจากของเดิมประมาณครึ่งเท่าตัว และราคานี้เจ้าของที่ก็ยินยอม เพราะผมได้อธิบายว่าเพื่อส่วนรวม นะครับ

## โอนเพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ

### ๑. หมวดงบลงทุน

๑.๑ ประเภทโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนรวมค่าติดตั้ง ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๔๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เพื่อสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน กำหนดงบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท **โอนเพิ่มครั้งนี้ ๔๔,๐๐๐ บาท** งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๔,๐๐๐ บาท เครื่องปรับอากาศนี้เราจะใช้ในห้องกองคลัง

เหตุผลนะครับ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลต้นไทรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อนำเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอขอบคุณครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยในระเบียบวาระที่ ๔ เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๑ รายการ และจัดตั้งเป็นรายการใหม่จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

(นายคาเร็ม แมเยาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เชิญครับ ท่านคาเร็ม

(นายคาเร็ม แมเยาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมสมาชิกเทศบาลตำบลต้นไทรเขต ๑ คาเร็ม แมเยาะ เมื่อสักครู่นี้ ท่านประธานได้โหวตในส่วนของผู้ที่เห็นด้วย เพื่อไม่เป็นการเข้าข้างฝ่ายใด อยากให้ท่านประธานสอบถามว่าใครไม่ด้วยให้ยกมือด้วยครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอมติใหม่

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๑ รายการ และจัดตั้งเป็นรายการใหม่จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบขออนุมัติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๑  
รายการ และจัดตั้งเป็นรายการใหม่จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

### มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๙ เสียงครับ ท่านอูมาไม่ออกเสียงครับ

### ระเบียบวาระที่ ๕

(นายอาดานา สะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นไทร ประกอบด้วย

๑. เรื่องการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
ขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. เรื่องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘

เชิญท่านนายกครับ

(นายจะอูเซ็ง สาและ)  
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในร่างเทศบัญญัติ  
ฉบับนี้ทั้งหมด ๘ เรื่อง ผมจะทำความเข้าใจในเรื่องที่ ๑ คือ เทศบัญญัติว่าด้วยการใช้  
น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ของเราที่ยังไม่เคยมี ก่อนที่เราจะเก็บ  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นั้น เราต้องร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘  
เสียก่อนนะครับ โดยกำหนดระเบียบเทศบาลตำบลต้นไทร เพื่อให้ประชาชนในเขต  
เทศบาลตำบลต้นไทรมีน้ำใช้ที่สะอาด อยู่ในการควบคุมดูแล จำเป็นต้องตราเทศ  
บัญญัติว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุผล คือ ด้วยเทศบาลตำบลต้นไทรยังไม่เคยมีน้ำประปาใช้จึงอาศัยอำนาจตาม  
มาตรา ๕๑ (๑) มาตรา ๖๐ (๑) และมาตรา ๖๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ เทศบาลตำบลต้นไทรจึงจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นไทรว่าด้วยการ  
ใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นข้อกำหนดในการใช้น้ำประปาเทศบาลเพื่อบริการ  
ประชาชนได้รวดเร็ว ประชาชนมีน้ำใช้ที่สะอาดในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี จึงมี  
ความจำเป็นในการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ใช้น้ำประปา  
เทศบาล จึงมีความจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘  
อยากให้เพื่อนสมาชิกเปิดดูฉบับร่างนะครับ ผมคิดว่าท่านสมาชิกคงดูจากบ้านแล้วนะ  
ครับ อยากให้สมาชิกดูรายละเอียดต่างๆ ที่เราร่างตามนี้ ก็มีหลายรายการ เช่น การ  
ติดตั้งมิเตอร์มาตรวัด การเก็บค่าน้ำประปา เอกสารอยู่ในมือของท่าน โปรดพิจารณา  
ครับ ขอขอบคุณครับ

(นายอาดานา สะเม็ม) ประธานสภาเทศบาล	สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับ
(นายคาเร็ม แมเยาะ) สมาชิกสภาเทศบาล	ขออนุญาตครับ
(นายอาดานา สะเม็ม) ประธานสภาเทศบาล	เชิญท่านคาเร็มครับ
(นายคาเร็ม แมเยาะ) สมาชิกสภาเทศบาล	ผมนายคาเร็ม แมเยาะ สมาชิกสภาเขต ๑ ในส่วนของหมวดที่ ๒ การส่งน้ำประปา ในข้อ ๑๕ ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงในเรื่องของการใช้น้ำ ขอทราบรายละเอียดครับ
(นายจะอูเซ็ง สาและ) นายกเทศมนตรี	ข้อ ๑๕ นะครับ ผู้ใช้น้ำต้องดูแลรักษามาตรวัดน้ำและเครื่องกั้นน้ำ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย ต้องแจ้งการประปาของเทศบาลนะครับเพื่อเปลี่ยน หรือติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใหม่ โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นค่ามาตรวัดน้ำ จำนวน ๒๐๐ บาท สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว ๕๐๐ บาท สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด ๓/๔ นิ้ว และ ๑,๒๐๐ บาท สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด ๑ นิ้ว แต่หากมาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำของผู้ใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อผู้ใช้น้ำจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ในราคาเดียวกับผู้ขอใช้น้ำรายใหม่ รวมกับค่าเสียหายที่พึงประเมินทั้งหมด ก็คือว่า ก่อนที่เราจะไปติดตั้ง ก็ต้องมาขึ้นทะเบียนก่อน ขนาดที่เราใช้คือขนาด ๑/๒ นิ้ว ที่เราไปติดตั้งให้ชาวบ้าน สมมุติว่าเราไปติดตั้งแล้วมาตรวัดนั้นเสียหายเองโดยไม่มีใครไปทำลายเทศบาลก็ต้องไปเปลี่ยนโดยเก็บค่าธรรมเนียมเสียหายประมาณ ๒๐๐ บาท แต่ถ้าเราทำเองได้แกะถอดออกมาเพื่อจะมาดู ถ้าทางเราไปสำรวจแล้วพบว่าความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าของเอง ทางเทศบาลจะไปติดตั้งใหม่ในราคาที่ไปติดตั้งใหม่ให้แก่คนทั่วไป ก็ราคารันนั้นอยู่หลักพันนะครับ
(นายคาเร็ม แมเยาะ) สมาชิกสภาเทศบาล	ของเราจะใช้ขนาดเท่าไรครับ
(นายจะอูเซ็ง สาและ) นายกเทศมนตรี	ของเราจะใช้ขนาด ๑/๒ นิ้ว ๑,๒๐๐ บาท
(นายอาดานา สะเม็ม) ประธานสภาเทศบาล	ระเบียบวาระที่ ๕ นี้ มีสมาชิกเท่าใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอรับหลักการ สมาชิกสภาท่านใดรับหลักการญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตันไทร ประกอบด้วย ๑. เรื่องการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. เรื่องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘
- (นายคาเร็ม แมเยาะ) ขออนุญาตครบประธาน แบบนี้ ผมว่าใช้ไม่ได้ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล
- (นายอาดานา เสะแม) ครับ  
ประธานสภาเทศบาล
- (นายคาเร็ม แมเยาะ) ขอเสนอแยกประเด็นเป็นข้อๆ เพื่อสมาชิกจะได้อภิปรายในแต่ละข้อ ทั้ง ๘ ข้อ  
สมาชิกสภาเทศบาล
- (นายอาดานา เสะแม) ได้ครับ เรื่องที่ ๑ เรื่องการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหม  
ครับ  
สมาชิกสภาท่านใดรับหลักการญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่องการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น  
ประธานสภาเทศบาล
- มติที่ประชุม** รับหลักการ
- (นายอาดานา เสะแม) เรื่องที่ ๒ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสมาชิกท่านใดจะ  
อภิปรายไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล
- (นายคาเร็ม แมเยาะ) ผมขอเสนอฝ่ายบริหารโดยเฉพะนายกได้อธิบายในส่วนของแต่ละข้อ ทั้งหมด ๘ ข้อ  
สมาชิกสภาเทศบาล
- (นายอาดานา เสะแม) เชิญท่านนายก ครับ  
ประธานสภาเทศบาล
- (นายจะอูเซ็ง สาและ) ครับ เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในเรื่องกิจการที่  
นายกเทศมนตรี เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นไทรของเรานะครับทั้ง ๘  
ฉบับนั้นะ ตั้งแต่ข้อ ๒ - ๘ เป็นเทศบัญญัติร่างใหม่ เนื่องจากฉบับเดิมที่เราใช้มานาน  
หลายปี เราต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน มีที่เรที่เดียวนะครับที่ใช้ของเก่าอยู่ ทาง  
จังหวัดก็เร่งให้นายกได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นฉบับปัจจุบันให้สอดคล้องกับรัฐบาลที่  
จัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น สมมุติว่าเราจัดเก็บได้น้อย รัฐบาลอาจจะอุดหนุนน้อยนะ



ครับเพราะว่าของเรานั้นเป็นจุดอ่อนมากในการจัดเก็บรายได้มาสู่เทศบาล เพราะว่าการที่เราจะขึ้นเงินเดือนของสมาชิกสภาที่ดี ผู้บริหารก็ที่อยู่การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ถ้าสมมุติว่าการจัดเก็บรายได้ที่ลดลง เราอาจจะมีสิทธิ์ลดเงินเดือนนะครับ ฉะนั้นทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญของการจัดเก็บรายได้ครับ จบในเรื่องที่ ๑ เรื่องที่ ๒ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ฉะนั้นเทศบัญญัติฉบับนี้ก็อยากให้เพื่อสมาชิกได้ดู เพราะเราเองก็ได้ดูจากหลายๆที่ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในที่ของเรา ก็ดูในส่วนของ การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติที่เราตั้งไว้ ผมคิดว่าพวกเราคงดูมาแล้วนะครับทั้งในเรื่องของการจัดเก็บไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงม้า โค กระบือ จะเป็นแนวทาง เป็นกรอบที่เรากำหนดในเทศบัญญัติไม่ว่ากิจการบ้านเราอาจจะไม่มีหรือมี เราก็ต้องใส่ให้ครบองค์ประกอบของเทศบัญญัติ ฉะนั้นการที่เราจะประกาศใช้เทศบัญญัติทุกฉบับ เราจะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากสภาและส่งไปที่อำเภอให้ส่งไปที่จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจะได้ลงนามด้วย ก็อยากให้พวกเราดูในเรื่องที่ ๒ ว่ามีอะไรที่เราจะอภิปรายและยังมีในส่วนของแบบฟอร์มต่างๆ ใบคำขอ ใบอนุญาตซึ่งอยู่ในแนบท้ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เราจะเก็บ เราอย่าลืมว่า เงินรายได้ของเรา รัฐบาลเป็นห่วงมาก เราเก็บภาษีทั้งปี จ่ายเงินเดือนทั้งเดือนของเรายังไม่ได้เลยครับ เราเก็บได้ ๔๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินเดือนของเราต่อเดือนนั้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาในเรื่องของการเก็บรายได้ของเรา ฉะนั้นเราต้องปรับให้เป็นปัจจุบัน ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่จะบังคับใช้เลย ตายตัวไม่ได้ เพราะก่อนประกาศใช้ เราจะประชาสัมพันธ์ประชาชน พี่น้องของเราให้ทราบเสียก่อน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เราต้องดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในทุกตารางนิ้วที่อยู่ในเขตของเรา เก็บให้ได้ ถ้าเราปล่อยปะละเลย ผมว่ารัฐบาลคงเอาจริงเรื่องการเก็บภาษีนะครับ ขอให้ทุกท่านพิจารณาต่อครับ ขอขอบคุณครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ท่านอุมาเชิญครับ

(นายอุมา มีหะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายอุมา มีหะ สมาชิกเขต ๒ ผมอยากทราบว่าเรื่องควบคุมตลาดนี้มันอยู่ในหมวดนี้ เรื่องฆ่าสัตว์อยู่ในหมวดนี้หรือเปล่าครับ เดี่ยวนี้เรื่องฆ่าสัตว์นี้มีอยู่ทุกๆที่ ชาวบ้านฆ่าไม่เป็น

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เรื่องอะไรครับ

- (นายอูมา มีเหาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรื่องฆ่าสัตว์ ฆ่าวัว ตรงนั้นมันอยู่ในของเรื่องไหนครับ
- (นายคาเร็ม แมเยาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล
- ผมทักท้วงท่านประธานให้ลำดับก่อนนะครับ ตอนนี้เราอภิปรายในส่วนของเรื่องที่ ๒ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้จบเรื่องนี้ก่อน แล้วท่านอูมา มีเหาะก็ไปในส่วนเรื่องที่ ๓ ขอให้ดูเป็นข้อๆ
- (นายอาดานา สะแม)  
ประธานสภาเทศบาล
- เชิญพิจารณาในเรื่องที่ ๒ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเชิญครับ
- (นายคาเร็ม แมเยาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล
- ผมนายคาเร็ม แมเยาะ สมาชิกสภาเขต ๑ ซึ่งในกิจการที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นการบังคับใช้ในเทศบาลตำบลต้นไทร ไม่เคยมีใช้ ในปีนี้เราก็เริ่มในการใช้เทศบัญญัตินี้ ถ้าก็เป็นเรื่องที่ดีครับ ประชาชนปฏิบัติแล้วฝ่ายเทศบาลก็ยินดีที่จะไปควบคุมในส่วนการเกิดอันตราย หรือว่าการขออนุญาต ควบคุมงานต่างๆ แต่ตามที่ท่านนายกชี้แจงเมื่อสักครู่ที่ว่า เราจะไปบังคับในปี พ.ศ.๒๕๕๙ แสดงว่าปี พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ เรายังไม่ใช้ใช่ไหมครับ จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบก่อนไปดำเนินการในปีหน้า ตอนนี้ผมก็ขอสนับสนุนครับ ขอขอบคุณครับ
- (นายอาดานา สะแม)  
ประธานสภาเทศบาล
- มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอรับหลักการ  
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบขออนุญาตร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม**
- รับหลักการ
- (นายอาดานา สะแม)  
ประธานสภาเทศบาล
- เรื่องที่ ๓ เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ เชิญท่านนายกเชิญครับ
- (นายจะอูเซ็ง สาและ)  
นายกเทศมนตรี
- ครับ เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องที่ ๓ นะครับ เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนที่ ๑ ของหมวดทั่วไป เรื่องลักษณะตลาด เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแลการจัดตั้งตลาดและการจำหน่ายสินค้าในตลาดของผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดในเขตเทศบาลตำบลต้นไทรให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องด้านสุขลักษณะ และเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต รวมทั้งกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นไทร จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อสภาเทศบาลตำบลต้นไทร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้น

โทรต่อไป

รายละเอียดนั้น ท่านสมาชิกได้ดู เอาหัวข้อหลักๆ นะครับ แล้วก็การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เมื่อสักครู่นี้เรื่องการออกใบอนุญาต และท่านอูมาก็ได้สอบถามเรื่องของการฆ่าสัตว์ ข้อกฎหมายในการฆ่าสัตว์นั้น จะเก็บได้ก็ต่อเมื่อเรามีโรงฆ่าสัตว์ แต่โรงฆ่าสัตว์ของเรานั้นไม่ได้ใช้ เราก็ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ แต่อย่างที่เรเก็บค่าวัวตัวละ ๕๐ บาทในระเบียบ แต่บางครั้งเราก็ไม่ได้เก็บ เจ้าของผู้ประกอบการก็มาจ่ายตามอัตราของเค้า ซึ่งงานหลักของการฆ่าสัตว์นั้น เราต้องทำโรงฆ่าสัตว์ให้เค้า เราไม่ทำโรงฆ่าสัตว์เราก็เก็บไม่ได้ และอยากเรียนให้เพื่อนสมาชิกโปรดทราบ ก็พิจารณาตามเอกสารนะ ครับ ขอขอบคุณครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายครับ มีไหมครับ เชิญท่านอูมา เชิญครับ

(นายอูมา มีหะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายอูมา มีหะ สมาชิกเขต ๒ แล้วโรงฆ่าสัตว์ที่เราตั้งมาเกือบล้าน มันยังงั้น เราจะควบคุมยังไง ถ้าเราไม่เน้นเรื่องฆ่าสัตว์ ชาวบ้านโวยวายจริงๆนะ มันส่งกลิ่นเหม็นเหม็นติดกับร้านน้ำชาด้วย แล้วเราจะทำยังไงให้ชาวบ้านไม่เดือดร้อน ถ้าไม่ควบคุมเรื่องนี้ ผมคิดว่า ๒-๓ ปี ที่ผมพูดในสภา พอผมไปร้านกาแฟ เค้าไม่ไหวทุกครั้ง ผมไม่กล้าไปตีหมากแพ้วร้านแบและ เพราะชาวบ้านบอกว่าเหม็น เราจะทำอย่างไรกับเขา เราจะไปคุยได้ยังไง ถ้าเราไม่เน้น เราไม่เอาจริงจังเรื่องควบคุมครับ เราทำ แต่ควบคุมไม่ได้ ขอให้โปรดพิจารณาให้ดี เราเป็นสมาชิกโดนทุกครั้ง ไม่กล้าไปครับ เดือนหนึ่งเข้าไปครั้งเดียวร้านกาแฟ กลัวชาวบ้าน กลัวเจอคนที่ปากไม่ค่อยดีครับ ขอขอบคุณครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกครับ

(นายจะอูเซ็ง สาและ)  
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ครับในส่วนที่สมาชิกได้เสนอแนะ ก็เป็นสิ่งที่ดีครับ เป็นเรื่องที่ดีมาก เราต้องเตรียมความพร้อมโรงฆ่าสัตว์ เราต้องออกมาตรการ ในเรื่องของการควบคุมตลาดนั้นเป็นการทำให้เสียบรรยากาศ เข้าข่ายในกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เราเก็บได้ทุกทางนะครับภาษี แต่เราต้องเตรียมความพร้อม โรงฆ่าสัตว์ตั้งแต่ผมเข้ามาก็อยู่เหมือนเดิม ไม่มีการดำเนินการ อันนี้ผมจะเข้าไปปรึกษา อยากให้ช่างไปดู ผู้ที่ค้าขายเกี่ยวกับการค้าสัตว์ก็ต้องให้ความร่วมมือ สมาชิกของเราต้องให้ความร่วมมือด้วย ผมได้ดูครั้งแรกของการเปิดโรงฆ่าสัตว์ น้อยมากนะครับเทียบกับการลงทุนมหาศาล ยังไม่ได้รับผลการสำเร็จอย่างมาก ในครั้งนี้ที่เราร่างเทศบัญญัติ เราต้องบังคับใช้จริงจัง ผมยินดีที่จะรับฟังเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอขอบคุณครับ

(นายอาดานา สะเมแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านคาเริ่ม

(นายคาเริ่ม แม่เยาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมนายคาเริ่ม แม่เยาะ สมาชิกสภาเขต ๑ ผมจะเสริมในส่วนของการกำจัดสิ่งปฏิกูลเกี่ยวกับมูลสัตว์หรืออะไร วิธีการที่จะไปทำให้ถูกสุขลักษณะ ในเรื่องนี้ผมได้ร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีแมลงวัน

(มะปี้ตี สาลเฆาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านคาเริ่มครับ ข้อไหนครับ อันนี้เป็นข้อ ๔ ครับ ตอนนี้นำพิจารณาข้อที่ ๓

(นายคาเริ่ม แม่เยาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

ข้อ ๓ ครับ ในส่วนการควบคุมตลาด ก็อยากให้ฝ่ายสาธารณสุขรับผิดชอบให้ดีขึ้นหน่อย ขณะนี้ชาวบ้านได้ร้องเรียนว่ามีแมลงวันเกิดการเพาะเชื้อ ไม่ทราบอันนี้เพาะเชื้อมาจากไหน แต่ถ้าเราดูจากส่วนที่เกิด แมลงวันก็เกิดจากการฆ่าไก่ ซึ่งไม่ได้จัดระบบให้ถูกต้อง และตามที่นายกบอกว่าทั้งหมดจะไปบังคับใช้ในปี ๕๙ แต่ในบางส่วนอยากให้ฝ่ายที่รับผิดชอบไปดูแล ถ้าตลาดมีการค้าขายและมีชาวบ้านไปซื้อแล้วมีแมลงวันไปตอม ก็ให้นำโรคต่างๆเข้ามาในพื้นที่ของเรา แล้วจะทำอันตรายแก่ชาวบ้านด้วย อยากให้ฝ่ายที่ดูแลในส่วนสาธารณสุข ให้ไปดูแลก่อนไปบังคับใช้ในปีหน้า ขอบคุณครับ

(นายอาดานา สะเมแม)  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอรับหลักการ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบขออนุญาตร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตันไทร เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น

### มติที่ประชุม

รับหลักการ

(นายอาดานา สะเมแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ ๔ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘  
เชิญท่านนายกครับ

(นายจะอูเซ็ง สาลเฆาะ)  
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลตันไทรโดยกำหนดหลักเกณฑ์ สุขลักษณะและการอื่นที่จำเป็นรวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุญาต ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตันไทร จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตันไทร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อสภาเทศบาลตำบลตันไทรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตันไทรต่อไป

ก็ในส่วนการกำจัดสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขได้ดำเนินการที่ผ่านมา การเก็บขยะ การ

จนขยะแล้วก็การเก็บภาษีขยะ อัตราในการเก็บภาษีขยะ ที่อื่นที่เราได้ศึกษาดู ค่าไปไกลมากในเรื่องการเก็บขยะบางที่เก็บในอัตราครัวเรือน ครัวเรือนละ ๓๐ บาทที่ใช้ถึงขยะของเทศบาลเป็นที่ที่ทั้งขยะ บางที่ก็ ๒๐ บาท ยังเก็บอยู่ ๑๐ บาท เป็นอัตราที่ไม่มีใครเก็บแล้ว ขณะนี้ก็มีแค่แห่งเดียวที่ยังเก็บอัตรา ๑๐ บาท การจัดเก็บก็ดี การดูแลก็ดี เรื่องของการออกใบอนุญาตต่างๆ ก็อยู่ในเอกสารฉบับนี้ครับ อยากให้เพื่อนสมาชิกโปรดพิจารณาต่อไปครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เชิญครับท่านปลัด

(นายภูวิศ วรรณพุกษ์)  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานครับ ผมปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงกรณีที่ท่านนายกได้แจ้งเรื่องการจัดตั้งสิ่งปฏิภูมิลอยย่นำเรียนท่านสมาชิกให้รับทราบ คือตอนนี้ทางจังหวัดนครราชสีมา กำลังขอขบประมาณในการจัดตั้งโรงกำจัดขยะในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา ถ้าเสร็จสิ้น ต่อไปนี้ทางเทศบาลของเราขนถ่ายไปที่พักคือที่ยังง้อ จากนั้นก็จะจัดส่งไปที่โรงงานเขตอำเภอเมือง เป็นไปได้ นะครับที่จะได้รับงบประมาณในส่วนนี้ ต่อไปขยะเราแทนที่จะไปทิ้งที่หมู่ที่ ๕ คงไม่ต้อง เป็นการบูรณาการทั้งจังหวัดนครราชสีมา มันจะมีจุดขนถ่ายประมาณ ๔ แห่ง มีที่อำเภอเมือง รือเสาะเป็นจุดที่จะรับ ในขณะที่เดียวกันก็มีโรงงานไฟฟ้า อาจจะทำตั้งในเขตของยังง้อ อำเภอเมืองหลังจากที่เข้าไปกำจัดขยะ ปฏิรูปขยะแล้ว อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จัดส่งให้โรงงานไฟฟ้า ระยะเวลาที่ดำเนินการคงต้องใช้เวลา แต่อันนี้ก็นำเรียนให้สมาชิกได้รับทราบ และตัวผมเองนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ไปลงนาม ลง MOU กับทางจังหวัดแล้ว เพื่อนำเรียนให้สมาชิกได้ทราบครับผม

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ

สมาชิกสภาท่านใดรับหลักการญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่องเรื่องจัดการสิ่งปฏิภูมิลอยย่น พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น

### มติที่ประชุม

รับหลักการ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ๕ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เชิญท่านนายกครับเชิญครับ

(นายจะอุเช็ง สาและ)  
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องที่ ๕ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ อันตรายที่เกิดจากการถูกสัตว์ทำร้าย เหตุรำคาญต่างๆ เช่น กลิ่น เสียงรบกวน น้ำเสียจากคอกหรือที่เลี้ยงสัตว์รวมถึงตัวสัตว์ เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเพื่อ

กำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ประเภทของสัตว์ กรรมวิธีการเลี้ยง การป้องกันเหตุรำคาญ และการปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นไทรจึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อสภาเทศบาลตำบลต้นไทร และนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นไทรต่อไป

ในเรื่องนี้บ้านเราส่วนใหญ่แล้วมีอำนาจในการควบคุมสัตว์ แต่เราใส่ในเทศบัญญัติให้ครอบคลุมเพื่อเสนอให้ผู้ว่าต่อไป ก็เพื่อเป็นการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของท้องถิ่นในการกำจัดเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ เทศบาลตำบลต้นไทรจึงกำหนดควบคุมดังนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แกะ แพะ ไก่ เป็ด สุนัข แมว หนูพิช และเป็นงูที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์ จระเข้ นก ผึ้ง กระจ่าง กบ งูทุกชนิด สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นๆ สัตว์ที่มีพิษและสัตว์ดุร้าย สัตว์เหล่านี้บ้านเรามีการเลี้ยงแบบชีวิตประจำวัน เราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ที่เรดำเนินการได้ก็ที่เขาเลี้ยงเป็นอาชีพ เราก็ไปดำเนินการควบคุมเค้าอีกทีหนึ่ง เช่น การเลี้ยงไก่เป็นคอก การเลี้ยงวัวที่มีเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าเลี้ยงวัวเพื่อครอบครัวก็ไม่ต้อง อยากให้เพื่อนสมาชิกพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

(นายคาเร็ม แมเยาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมนายคาเร็ม แมเยาะ สมาชิกสภาเขต ๑ ก็ในเทศบัญญัติข้อ ๕ ตามที่นายกชี้แจงเมื่อ  
ดังนี้

รู้สึกจะมีปัญหาเน้นเกี่ยวกับโรคที่มีการเคลื่อนย้าย แต่ผมดูในส่วนข้อเท็จจริงตามบ้านเรา เค้าเลี้ยง ผมอยากยกตัวอย่าง เช่น การเลี้ยงแพะ หรือควาย บางคนปล่อยแล้วไปกินพืชผักของชาวบ้านมา มีการฟ้องร้อง ผมอยากให้ไปปฏิบัติตามใช้เทศบัญญัตินี้ ผมอยากให้ไปดูผลการปฏิบัติในส่วนนั้นครับที่ผ่านมาการเลี้ยงแพะแล้วก็ปล่อย มีการไปกินต้นยาง ลองกอง แล้วไปกินพวกพืชต่างๆของชาวบ้านซึ่งทำความเสียหายในที่นี่ ทางเราในฐานะสมาชิกแล้วก็ฝ่ายบริหารใช้สถานการณ์นี้ไปแก้ไขปัญหา เพราะบางพื้นที่อย่างควาย เค้าเลี้ยงก็เกิดไปกินข้าวที่เค้าปลูกก็เกิดปัญหา ฟ้องร้องขึ้นมาแล้วไปจ่ายค่าเสียหายครับ อันนี้ข้อเท็จจริงที่เกิดในพื้นที่ ก็อยากให้ไปดูในส่วนนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

(นายอาดานา สะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอรับหลักการ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นไทร โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

รับหลักการ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ ๖ เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
ขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๘  
เชิญครับ เชิญท่านนายกครับ

(นายจะอูเซ็ง สาและ)  
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ โดยที่เป็นการสมควร  
จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และ  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันเป็นรายได้ของเทศบาลเพื่อนำไปใช้จ่ายใน  
กิจการตามอำนาจหน้าที่ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี และค่าธรรมเนียม  
ดังกล่าว สมควรมอบให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ  
เทศบาล จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นมา เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ  
และใช้บังคับในท้องถิ่นเทศบาลตำบลต้นไทร ต่อไป  
ครับ ในส่วนของภาษีนี้ครับ บ้านเราไม่ค่อยมีภาษีสุรา การพนันแต่เราตราเพื่อให้ครบ  
องค์ประกอบในเรื่องเทศบัญญัติของเทศบาลให้สมบูรณ์แบบ ครับผมให้ท่านสมาชิก  
ช่วยพิจารณาต่อไปครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ เชิญท่านอูมาครับ

(นายอูมา มีเหาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผู้บริหาร ข้าราชการและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ผมนายอูมา  
มีเหาะ สมาชิกเขต ๒ ผมขอถาม ถ้ามเกี่ยวกับเรื่องภาษีโรงเรือน มันอยู่ในนี้หรือเปล่า  
ครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกครับ

(นายจะอูเซ็ง สาและ)  
นายกเทศมนตรี

ภาษีโรงเรือนในนี้ไม่มีครับ อันนี้มีแค่ภาษีเฉพาะ ผู้เก็บค่าธรรมเนียมนั้นคือกรมสรรพากร  
ที่เก็บภาษีนี้ให้เรา ค่าเก็บทั่วประเทศแล้วแบ่งให้เรา เรามีหน้าที่ต้องรับมาถึงแม้ว่าบ้าน  
เราไม่มีภาษีการพนันแล้วก็สุรา แต่ส่วนกลางจะรวบรวมแล้วแบ่งมาให้เรา ขอบคุณครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดท่านอื่นอีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีจะขอรับหลักการ  
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่องการเก็บ  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขายสุรา และค่าธรรมเนียม  
ใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น

**มติที่ประชุม**

รับหลักการ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ ๗ เรื่องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เชิญครับ เชิญท่านนายกครับ

(นายเจอะฮูซิ่ง สาและ)  
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์สุลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าสุลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปูรง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ำใช้และของใช้ต่างๆ การจัดวางสินค้าและการระบายสินค้า กำหนดเวลาสำหรับการจำหน่ายสินค้าและการอื่นที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญ และการป้องกันโรคติดต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต ใบแทน ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเทศบาลตำบลต้นไทรจึงขอตราเทศบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบและบังคับใช้ในท้องถิ่นเทศบาลตำบลต้นไทร ต่อไป

(นายอาดานา สะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ เชิญครับ เชิญท่านซุลกรีนัย สาแม

(นายซุลกรีนัย สาแม)  
สมาชิกสภาเทศบาล

คือเรื่องข้อกฎหมาย ผมไม่ค่อยขัดข้องเท่าไร แต่ผมอยากให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องดูแลเรื่องตัวหนังสือ เครื่องหมายต่างๆ วรรณยุกต์ ยังมีคำผิดเยอะครับ ผมไม่ทราบว่าตอนเราเสนอ เราเสนอใครหรือเปล่า อย่างเช่น หมวดที่ ๑ ใบอนุญาตให้ “จำหน่ายสินค้า” มันถูกไหมครับ เออ มันต้อง “จำหน่าย” มันตกเยอะครับ ไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบในส่วนนี้หรือว่าเอาจากอินเทอร์เน็ตในแบบนี้ หรือว่าเรามาพิมพ์ใหม่ ถ้าผิดพลาดในเครื่องเลยก็ไม่ใช่ไร ถ้าว่านเจ้าหน้าที่ของเราไม่มีความผิด แต่ถ้าเจ้าหน้าที่พิมพ์ ผมว่ามันผิดนะครับ อยากให้แก้ไขส่วนนี้ครับ

(นายอาดานา สะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่แก้ไขในส่วนที่ผิด มีท่านใดท่านอื่นอีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีจะขอรับหลักการ  
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น

### มติที่ประชุม

รับหลักการ

(นายอาดานา สะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ ๘ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘  
เชิญผู้บริหาร เชิญครับ

(นายเจอะฮูซิ่ง สาและ)  
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส่วนเรื่องที่ ๘ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งภายในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ



จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

จึงอยากให้เพื่อสมาชิกพิจารณาในส่วนในเรื่องที่ ๘ เรื่องสุดท้ายนะครับ ขอขอบคุณครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดท่านอื่นอีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีจะขอรับหลักการ

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่องสถานที่  
จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น

**มติที่ประชุม**

รับหลักการ

**ระเบียบวาระที่ ๖**

- เรื่อง อื่นๆ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

(นายจะอู๋เซ็ง สาและ)  
นายกเทศมนตรี

ครับ นายกอยากจะเสนอพิจารณาเอกสารทั้งหมดเป็น ๓ วาระรวด อยากให้สมาชิกสภา  
๑ ใน ๓ ยกมือรับหลักการ ๓ วาระรวด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  
๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณา ๓ วาระ แต่ที่  
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียวกันก็ได้ ในการพิจารณา ๓ วาระ  
รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนผู้  
ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระ  
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ ๒ นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ  
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

ขอมติตามที่นายกเสนอ ๓ วาระรวด

(นายคาเร็ม แมเยาะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ขอให้ท่านประธานสรุปสั้นๆ เพราะว่าสมาชิกบางท่านก็ไม่เข้าใจ  
ขอบคุณมากครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

ในการพิจารณา ๓ วาระรวดนั้น ให้ผู้บริหารหรือสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของ  
จำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา  
๓ วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ ๒ นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ  
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติตาม  
ข้อ ๔๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ครับ  
มีสมาชิกจะให้อธิบายเพิ่มเติมอีกไหมครับ

(นายคาเร็ม แมเยาะ)

ครับ นี่เป็นข้อบัญญัติใหม่ เพราะของเดิมในการประชุมร่างเทศบัญญัติแต่ละครั้ง ให้

สมาชิกสภาเทศบาล

ประชุมเป็น ๓ วาระ

(นายอาดานา เสมอ)  
ประธานสภาเทศบาล

ไม่ใช่ ครับ ถ้าเป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะให้ประชุม ๓ วาระรวดไม่ได้  
มีข้อสงสัยไหมครับ  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ๓ วาระรวด โปรดยกมือขึ้นครับ

### มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

(นายจะอุเช็ง สาและ)  
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตประธานนะครับ เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ครับ ในเรื่องของการประกาศใช้แผนสามปีของเทศบาลตำบลต้นไทรตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘ กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำ  
ร่างแผนพัฒนา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาและเสนอ  
แผนพัฒนาให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาดังกล่าว นั้น บัดนี้  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นไทร ได้เสนอแผนสามปีเทศบาลตำบลต้นไทร  
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นไทรพิจารณาและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
แล้ว เทศบาลตำบลต้นไทรจึงประกาศใช้แผนสามปีเทศบาลตำบลต้นไทร (พ.ศ.๒๕๕๙-  
๒๕๖๑) ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณครับ

(นางนุโรณี มาลาญา)  
รองปลัดเทศบาล

คะ ขออนุญาตนะคะ ในกรณีนี้ก็คือว่าเราไม่เคยประชุมเทศบัญญัติเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ  
งบประมาณ เราจะประชุมเรื่องงบประมาณอย่างเดียว แต่วันนี้เราประชุมเทศบัญญัติที่  
เกี่ยวกับเรื่องอื่น แล้วที่ประธานสภาได้อำระระเบียบข้อที่ ๔๕ ว่านายกสามารถพิจารณา  
เป็น ๓ วาระรวดได้ ประธานสภาจะดูเรื่องการแปรญัตติ และจะใช้มติในที่ประชุมสภา  
สมาชิกสภาทุกคนจะเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสถานะคะ ก็คือว่าจะต้องเป็นการ  
ประชุมสามัญครั้งที่ ๑ แต่เป็นขั้นแปรญัตติ แล้วจะเสนอในที่ประชุมว่า จะแปรญัตติที่  
ละข้อหรือว่าทั้งหมดทั้ง ๘ ฉบับ ๑ ฉบับเกี่ยวกับประปาของกองช่าง อีก ๗ ฉบับนั้น  
เกี่ยวกับสาธารณสุขของกองสาธารณสุขซึ่งเป็นลักษณะกฎหมาย ดิฉันคิดว่าในที่นี้คงไม่  
มีการแก้ไขหรือแปรญัตติ อาจจะแก้ไขในส่วนของคำผิดคำถูก เราจะไม่ขอพูดในที่  
ประชุมนะคะ เดี่ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปทำการแก้ไข แต่จะแปรญัตติในขั้นที่ ๒ แปรญัตติ  
นี้ จะแปรญัตติทั้งหมดทั้ง ๘ ฉบับ หรือทีละฉบับ ถ้าทีละฉบับก็จะช้า ใช้เวลาเหมือน  
เมื่อกี้ เราจะใช้เวลาานาน อาจจะเย็นนี้  
เมื่อกี้เป็นขั้นรับหลักการ แต่นี่เป็นขั้นการแปรญัตติ หลังจากที่แปรญัตติเสร็จ เมื่อ  
คณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมดไม่มีการแก้ไข ก็จะเข้าสู่วาระที่ ๓ คือ ขั้นเห็นชอบเทศ  
บัญญัติ คือ ทุกครั้งที่ประชุมเทศบัญญัติจะต้องมี ๓ วาระรวด เมื่อกี้ขั้นรับหลักการขั้นที่  
๑ ผ่านไปแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นที่ ๒ แปรญัตติ และเดี๋ยวจะมีขั้นที่ ๓ คือขั้นเห็นชอบ นี้  
คือการพิจารณา ๓ วาระรวดคะ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้คะ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

ตกลงว่าจะเอาแบบรวบเดียวหรือทีละข้อครับ ครั้บรวบเดียว ขึ้นแปรญัตติก็มี ๘ เรื่อง  
๑. เรื่องการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒. เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๓. เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘  
๔. เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘  
๕. เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๖. เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
ขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๘  
๗. เรื่องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๘. เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘  
ขึ้นแปรญัตติ มีสมาชิกจะแปรญัตติใหม่ครับ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล  
**มติที่ประชุม**

เรื่องที่ ๑ เรื่องการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘  
ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล  
**มติที่ประชุม**

เรื่องที่ ๒ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ ๓ เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘

**มติที่ประชุม**

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ ๔ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘

**มติที่ประชุม**

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ ๕ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

**มติที่ประชุม**

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ ๖ เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
ขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๘

**มติที่ประชุม**

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ ๗ เรื่องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

**มติที่ประชุม**

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ ๘ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘

**มติที่ประชุม**

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นไทร  
โปรดยกมือขึ้น

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ วาระที่ ๓ วาระเห็นชอบครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล  
ตำบลต้นไทร เรื่อง

๑. เรื่องการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘

๕. เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
ขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๘

๗. เรื่องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

๘. เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘

โปรดยกมือขึ้น

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ

(นายอาดานา เสะแม)  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดอยากอภิปรายในวาระอื่นอีกไหมครับ  
ครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครับ

**ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.**

(ลงชื่อ) .....เลขานุการประจำสภาเทศบาลตำบลต้นไทร  
(นายภูวิศ วรรณพฤษ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายอูมา มีเหาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายชุลกรีนัย સાမ્မ)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายมะปี้ดี સાළမေး)